

ที่ อว ๐๖๑๓.๒/ว๑๒๑๓



คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๓

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง  
ความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณ  
ความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการ  
พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) โดยการอบรมสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง

ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านได้ประชาสัมพันธ์  
การอบรมแก่ครูประจำการที่สังกัดเข้าร่วมสมัครการอบรม โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับการอบรมตามรายละเอียด  
เว็บไซต์ <https://edu.lpru.ac.th/upskill> หรือ QR Code ดังแนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะครุศาสตร์หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  
และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล)  
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



<https://edu.lpru.ac.th/g-290>  
รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู  
สู่มืออาชีพ



กลุ่ม Line Open Chat  
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑



กลุ่ม Line Open Chat  
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๒

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๔๑๒๒๙, ๐๘๕-๗๑๒๐๐๐๕ (ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา)  
โทรสาร ๐ ๕๔๒ ๔๑๒๒๙, ๐ ๕๔๒ ๔๑๓๐๓  
E-mail : [edu@lpru.ac.th](mailto:edu@lpru.ac.th)



ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/๑๑๐๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและปลูกฝังความเป็นครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การเลื่อนวิทยฐานะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะดำเนินการเปิดรับสมัครครูเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ <https://obec.bsru.ac.th> ทั้งนี้จะเป็นการอบรมพัฒนาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕